

\*  
Số 496-CV/ĐU

Về tiếp tục đẩy mạnh tổ chức và tuyên truyền  
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam  
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

*Kính gửi:* Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc

Thực hiện Công văn số 2724-CV/BTGTU ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh tổ chức và tuyên truyền Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện như sau:

- Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, đầu tư nguồn lực cho văn hóa, trong đó có phát triển văn hóa đọc, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi đơn vị trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; thiết thực triển khai kết luận chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24 tháng 11 năm 2021.

- Tổ chức tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, giáo viên và đội ngũ, nhất là trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, người dân ở khu vực vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, góp phần khuyến khích, phát triển mạnh mẽ phong trào đọc sách, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố.

- Đẩy mạnh các hình thức thông tin, tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam thông qua phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan; nhân rộng các mô hình, cá nhân điển hình trong phát triển văn hóa đọc cộng đồng; chú trọng công tác tuyên truyền trong trường học. Tăng cường đầu tư, khai thác và phát huy tối đa các nguồn lực phát triển văn hóa đọc nhằm góp phần khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong nhà trường. Chỉ đạo tổ chức trưng bày sách, giới thiệu, trao tặng sách; triển khai các hình thức tổ chức hoạt động nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp, gắn với thực tế tại đơn vị.

- Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam cần được tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, tập trung cao điểm vào dịp 21 tháng 4 hằng năm. Sử dụng một số khẩu hiệu tuyên truyền cho Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam gắn với các chủ đề phù hợp như: “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”; “Sách cho tôi, cho bạn”; “Mỗi người dân là một đại sứ văn hóa đọc”...

Trên đây là hướng dẫn đẩy mạnh tổ chức và tuyên truyền Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, đề nghị các đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



**Nguyễn Huỳnh Long**